

ระเบียบการใช้เครื่องหมายรับรอง NAC & AJA (USE OF ACCREDITATION & CERTIFICATION MARKS)

เครื่องหมายหรือโลโก้ของบริษัทเอเจเอ สามารถนำมาใช้กับบริษัท/ องค์กรที่ เอเจเอให้การตรวจรับรองตามมาตรฐานที่ได้รับการตรวจสอบ และให้การรับรองแล้ว

เครื่องหมายของเอเจเอ อนุญาตให้ใช้ภายใต้เงื่อนไขสำหรับบริษัท/ องค์กร ที่เอเจเอให้การรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการพลังงาน โดยเอเจเอ

ในกรณีที่เอเจเอออกไปรับรองภายใต้การตรวจรับรองของหน่วยงานรับรองระบบงานแห่งชาติ (Accreditation Body) เครื่องหมายของหน่วยงานรับรองระบบงานแห่งชาติ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องหมายของเอเจเอได้ และเครื่องหมายของหน่วยงานรับรองแห่งชาติสามารถนำไปใช้ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันของหน่วยงานรับรองระบบงานแห่งชาตินั้นๆ

เงื่อนไขการใช้เครื่องหมาย เอเจเอ (Certification Mark)

เครื่องหมายนี้สามารถนำมาใช้พิมพ์ลงบน เครื่องเขียน และเอกสารที่ใช้เผยแพร่ซึ่งเกี่ยวข้องกับขอบเขต (Scope) ที่ทางบริษัทขอการรับรอง เว็บไซต์ แผ่นโบว์ชัวร์ นามบัตร ผนัง สถานที่จัดนิทรรศการ สื่อโฆษณา และครอบคลุมถึงสื่อต่างๆ เช่น ธง และยานพาหนะ เครื่องหมายนี้ห้ามมิให้นำไปใช้โดยตรงบนผลิตภัณฑ์ หรือหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะป็นภายนอกภายใน หรือในแนวทางที่อาจตีความได้ว่าเป็นการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ และห้ามแสดงเครื่องหมายกับ Laboratory Test, Calibration หรือ Inspection Report, ใบรับรอง Lab และ Inspection การใช้เครื่องหมาย ณ ที่ใดที่หนึ่งนั้นต้องระบุเลขหมายการขึ้นทะเบียนรับรอง (Certification Number) ไว้ให้ชัดเจน

การใช้สีของเครื่องหมายหรือโลโก้สามารถใช้สีใดสีหนึ่งสีเดียวได้ หรืออาจใช้ 2 สีตามที่ระบุในใบรับรอง แต่ในทางปฏิบัติควรจะใช้ตามสีที่มีอยู่แล้วในเครื่องเขียน โบว์ชัวร์ กระดาษหุ้มจดหมายขององค์กร/ บริษัท

ในกรณีที่มีข้อสงสัยให้ใช้ระเบียบการใช้เครื่องหมายฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการตีความ

เงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรอง NAC ร่วมกับ AJA (Accreditation Mark)

การใช้เครื่องหมายรับรอง NAC ต้องแสดงคู่กับเครื่องหมายหรือโลโก้เอเจเอพร้อมชื่อบริษัท เอเจเอ รีจิสตร้าส์ จำกัด เสมอ ตามตัวอย่างเครื่องหมายที่แนบมาด้วย โดยเครื่องหมายรับรองระบบงานต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด และต้องระบุสาขาที่ได้รับการรับรองระบบงาน ต้องให้สามารถอ่านข้อความที่แสดงได้ชัดเจน สีที่ใช้ให้ใช้ตามที่ระบุในใบรับรอง หรือในกรณีที่ไม่ใช้สีตามนั้นอาจใช้สีอื่นที่เป็นสีเดียวได้ (Single Tone)

สามารถนำเครื่องหมายหรือโลโก้ NAC และ AJA ไปใช้บนเว็บไซต์, เครื่องเขียน, เอกสาร, และ/หรือเอกสารเผยแพร่ใดๆ ได้เฉพาะขอบข่ายของการได้รับรองกิจกรรมขององค์กรเท่านั้น ห้ามแสดงเครื่องหมายบนธง ขวดยานพาหนะ บนผลิตภัณฑ์ หีบห่อบรรจุภัณฑ์ หรือสื่อในแนวทางที่อาจตีความได้ว่าเป็นการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ และห้ามแสดงเครื่องหมายกับ Laboratory Test, Calibration หรือ Inspection Report, ใบรับรอง Lab และ Inspection นอกจากนี้เครื่องหมาย NAC ต้องไม่นำมาใช้ในลักษณะที่แสดงว่าหน่วยงานรับรองระบบงาน (NAC) ให้การรับรองกิจกรรมขององค์กรเอง หรือในลักษณะอื่นใดที่ทำให้เข้าใจผิดได้

เงื่อนไขการใช้ข้อความบนหีบห่อบรรจุภัณฑ์หรือข้อมูลประกอบผลิตภัณฑ์

องค์กรสามารถใช้ข้อความบนหีบห่อบรรจุภัณฑ์ หรือข้อมูลที่มากับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ข้อความที่ใช้ต้องระบุข้อมูลชื่อองค์กร ประเภทระบบบริหาร มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และชื่อหน่วยรับรองที่ให้การรับรองอย่างครบถ้วนชัดเจน ตัวอย่างเช่น บริษัทเอบีซี ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากบริษัท เอเจเอ รีจิสตร้าส์ จำกัด

การระงับใช้เครื่องหมายรับรองหรือโลโก้ NAC & AJA

1. องค์กรที่ถูกพักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองระบบงาน ต้องระงับการใช้เครื่องหมายการรับรองระบบงาน **ข้อความที่ระบุว่าได้รับการรับรอง** และหยุดแจกจ่ายสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาใดๆ ที่มีเครื่องหมายรับรองระบบงานแสดงอยู่ที่ทันที
2. องค์กรที่ถูกลดขอบข่ายการรับรองระบบงาน ต้องระงับการใช้เครื่องหมายการรับรองระบบงานรวมถึงการใช้เอกสารและสื่อโฆษณาใดๆ ที่ระบุเครื่องหมายการรับรองระบบงานในขอบข่ายที่ลดทันที เว้นแต่ในส่วนที่ยังคงได้รับการรับรองระบบงาน
3. องค์กรที่ถูกลดขอบข่าย เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองระบบงาน ต้องดำเนินการจัดส่งใบรับรองคืนให้กับบริษัท เอเจเอ รีจิสตร้าส์ จำกัด ภายใน 15 วันทำการ

การใช้เครื่องหมายรับรองระบบงานและ**ระบุข้อความที่ได้รับการรับรอง** มีผลต่อการเพิกถอนเอกสารที่ผลิตทั้งหมด หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายเหล่านี้ กรุณาติดต่อมายัง บริษัท เอเจเอ ก่อนการดำเนินการจัดพิมพ์ และสอบถามโดยตรงจากผู้จัดการ หรือทีมงานของบริษัท เอเจเอ

ตัวอย่าง เครื่องหมายรับรองสำหรับสถานประกอบการ

1. ระบบบริหารงานคุณภาพ



2. ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม



3. ระบบการจัดการด้านพลังงาน



4. กรณีสถานประกอบการได้รับใบรับรอง 2 มาตรฐาน

ตัวอย่าง 1



ตัวอย่าง 2

